



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

Public Relations, Pibulsongkram Rajabhat University Tel / Fax 0 - 5526 - 7108 <http://www.psr.u.ac.th>

ฉบับที่ ๑๘๑

ปีการศึกษา ๒๕๕๑

วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒

ขอเชิญผู้บริหาร คณะอาจารย์ ร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศฯ ประจำปี (๑๑ มี.ค.๕๒)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ในวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ ส่วนทะเลแก้ว จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร และคณาจารย์ทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ตามกำหนดการ ดังนี้

- เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. - นักศึกษาลงทะเบียนรายงานตัว
- เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. - พิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศ และ "ปัจฉิมโอวาทจากอธิการบดี"
โดย ดร.สว่าง ภู่งามวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. - พิธีมอบเกียรติบัตร แก่นักศึกษาผู้ปฏิบัติกิจกรรมและกีฬาดีเด่น
- เวลา ๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น. - รับประทานอาหารว่าง
- เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. - "พบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และกองบริการนักศึกษา"
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
- เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. - "พบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา"
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร ไชยเมือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
- เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. - "สมาคมศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย"
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ จัทรอรุณ นายกสมาคมศิษย์เก่า-วิทยาลัยครู สถาบัน และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
- เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. - "กรอกใบสมัครอย่างไรให้ได้งาน" โดย บริษัท ทรูมูฟ จำกัด
- เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. - โครงการชิงทุนการศึกษา Global Vision U Camp 2009 by Au Pair Thailand
โดย โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - อเมริกัน ออแพ่ไทยแลนด์
- เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. - "แนะนำอาชีพ" โดย สถาบันพัฒนาเยาวชนโลก (ชมรมพุทธศาสตร์สากล)

ขอให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านส่งผลการเรียนของนักศึกษา รหัส ๔๘ ตอน.๒ ภายใน ๑๒ มี.ค.๕๒

เนื่องด้วยนักศึกษา รหัส ๔๘ ภาคปกติ จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๑ ซึ่งจะมีการอนุมัติผล ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒ จึงขอให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านดำเนินการส่งผลการเรียนของนักศึกษาภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ หากส่งผลการเรียนหลังจากที่กำหนด จะไม่สามารถดำเนินการอนุมัติผลได้ทันในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการประยุกต์ จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ” ณ วัดอรุณภูมิ



เมื่อวันที่ ๙ มีนาคมที่ผ่านมา นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการประยุกต์ จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ” ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดอรุณภูมิ โดยมีคุณเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.สมบัติ พรหมแสน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ในเขตชุมชนเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน ๖๐ คน กิจกรรมภายในงานได้แก่ การรับฟังการบรรยายเรื่องการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ, กิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมการทำเทียนหอม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีสุขภาพจิตที่ดีและร่างกายแข็งแรง ทำให้บรรยากาศภายในงานสนุกสนาน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับนักศึกษา นอกจากนี้เป็นการฝึกทักษะประสบการณ์ในการจัดการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของกลุ่มนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการประยุกต์

บุหรี่ยัจจุราษที่อันตราย กับ ชีวิตนักศึกษาพิบูลสงคราม

ปัจจุบันนี้บุหรี่ยัจจุราษที่ร้ายแรงอย่างมากต่อผู้สูบบุหรี่และผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งจะทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ที่ตามมา เช่น โรคมะเร็ง โรคถุงลมโป่งพอง โรคทางเดินหายใจ โรคตับแข็ง เป็นต้น ซึ่งในความหมายนี้ก็คือบุหรี่ยัจจุราษต่อชีวิตมนุษย์ทุกคนในโลกนั่นเอง เพราะถ้าอันตรายของบุหรี่ยัจจุราษมีผลต่อคนสูบบุหรี่เท่านั้นคงไม่เป็นไรเพราะทุกคนสูบลมใจเอง แต่เพราะการสูบบุหรี่ที่มีผลต่อคนรอบข้างที่ไม่สูบบุหรี่ด้วยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรณรงค์กันอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้สูบบุหรี่ในสาธารณะต่างๆ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน ร้านอาหาร เป็นต้น นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามก็ถือเป็นกลุ่มบุคคลที่สูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย วันนี้มีข่าวศรัทธาพิบูลได้มีโอกาสพูดคุยกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเรื่องบุหรี่ยัจจุราษที่อันตรายถึงชีวิต

นางสาวจัตราวี บุญดี นักศึกษาสาขาานิตศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ ๓ กล่าวว่า “รู้สึกดีเวลาที่สูบบุหรี่ เพราะเวลาสูบบุหรี่เข้าไปแล้วทำให้หายใจสะดวก ดันคิดที่จะเลิกสูบบุหรี่แต่ก็ทำไม่ได้ ทุกวันนี้ดิฉันก็สูบบุหรี่เบาลงจากเมื่อก่อน”

นายธนรัตน์ สิทธิ นักศึกษาสาขาวิชาเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ ๓ กล่าวว่า “ผมได้สูบบุหรี่ตั้งแต่อายุ ๑๗ ปี ตอนนั้นผมเห็นเพื่อน ๆ สูบบุหรี่ผมคิดที่อยากจะลองสูบ คิดว่าสูบบุหรี่แล้วเท่ดี ทำให้ทุกวันนั้นผมเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ ถ้าผมไม่ได้สูบบุหรี่วันนั้นจะทำให้ผมหงุดหงิดทั้งวัน แต่พอผมสูบบุหรี่เข้าไปอาการหงุดหงิดก็หาย”

นายอรรถพล อิมมอยู่ นักศึกษาสาขาวิชาเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ ๓ กล่าวว่า “ผมรู้สึกดีที่ได้สูบบุหรี่ เพราะบุหรี่ยัจจุราษช่วยให้ผมอารมณ์ดีและร่าเริงตอนที่สูบบุหรี่ เวลาผมมีเรื่องที่ไม่สบายใจผมก็จะสูบบุหรี่ และเวลาที่ผมเห็นคนอื่นสูบบุหรี่ทำให้ผมรู้สึกเบื่อยากอยากสูบบุหรี่ ผมเลยเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ถึงทุกวันนี้”

นายวิรพงษ์ กอนจระ นักศึกษาสาขาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ ๓ “กล่าวว่า การสูบบุหรี่เป็นอันตรายที่ร้ายแรงและทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมาอีกมากและการสูบบุหรี่ยังส่งผลกระทบต่อคนรอบข้าง ผมจึงไม่คิดที่สูบบุหรี่ เพราะถ้าสูบบุหรี่ไปแล้วก็ไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นมีแต่เสียกับเสีย”

นายอาทิตย์ ชันวิเชียร นักศึกษาสาขาวิชาคอมฯ อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ ๔ กล่าวว่า “การสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีและยังเป็นอันตรายต่อชีวิตและยังทำให้คนรอบ ๆ ข้าง ได้รับอันตรายจากควันบุหรี่ ทั้งที่เขาไม่ได้สูบบุหรี่กับต้องมารับอันตรายไปด้วย”

คนส่วนใหญ่คิดว่าการสูบบุหรี่เป็นเรื่องที่ไม่ดี แต่ก็ยังพากันสูบบุหรี่ แต่ไม่เคยคิดถึงโทษที่จะตามมาจากการสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นอันตรายร้ายแรงต่อผู้สูบบุหรี่และผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ เราจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการรณรงค์กันอย่างจริงจัง โดยไม่สูบบุหรี่ในสาธารณะและสถานที่ต่าง ๆ แต่บางกระแสของคนบางกลุ่มยังไม่ยอมปฏิบัติตาม บ้างก็อ้างว่าไม่เห็นป้ายที่ติดห้ามสูบบุหรี่ ซึ่งในขณะนี้ไม่มีมาตรการออกมาใช้ สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๒,๐๐๐บาทขึ้นไป

นางสาวสิรินภา แก้วบท, นางสาวสิวพร หุ่งสุข : นักศึกษาสาขาวิชาานิตศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓/๔๔ : ข่าว / ภาพ